

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Chương trình công tác năm 2022 của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh;

Thực hiện Công văn số 2497/UBND-KTTH ngày 30/08/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (Viện) trân trọng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Thực hiện triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo các tốt các điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, trọng tâm là Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tích cực tham mưu, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học, tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong tình hình mới; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện và

người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch; thực hiện hiệu quả 3 trụ cột (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và phương châm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân; Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 100% cán bộ, viên chức, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

2. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thông qua tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp “Tổ ba nhất” tỉnh Bắc Ninh

- Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp”, Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp và Kênh Zalo Official Account “Tổ Phản ứng nhanh ba nhất tỉnh Bắc Ninh” trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Định kỳ xây dựng báo cáo tuần, báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Tổ phản ứng nhanh “ba nhất”, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

- Thực hiện báo cáo sơ kết 01 năm hoạt động Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp “Tổ ba nhất” phục vụ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp FDI và Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trong nước, Hợp tác xã, diễn ra vào ngày 23/4/2022 với chủ đề “Cùng khát vọng, đồng hành, phát triển”.

- Ngoài kênh Zalo chính thức của Tổ phản ứng nhanh của tỉnh, hàng trăm kênh Zalo, các nhóm Zalo, các Tổ tư vấn của các Sở, ngành, địa phương, các xã, phường, thị trấn đã được thành lập, đi vào hoạt động, bước đầu cho thấy sự hiệu quả trong giải quyết nhanh khó khăn, vướng mắc của người dân doanh nghiệp. Kênh Zalo Tổ phản ứng nhanh “ba nhất” được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá khi đưa vào sử dụng không chỉ tiếp nhận mà còn hỗ trợ kịp thời các phản ánh của người dân, doanh nghiệp, là sáng kiến hay trong hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tính đến tháng 8/2022, kênh Zalo Tổ phản ứng nhanh “ba nhất” có 7.246 lượt người dân, doanh nghiệp đăng ký, quan tâm, số lượt tin nhắn gửi đến tổ là 488 tin, số lượt xem bài viết là 2.545 lượt; Website Cổng TTĐT tỉnh: có hơn 70 triệu lượt người truy cập; Fanpage Cổng TTĐT tỉnh: hơn 415 nghìn người theo dõi kết hợp với việc duy trì tính hiệu quả của các kênh tiếp nhận truyền thống như: Số điện thoại đường dây nóng, hệ thống thư điện tử, hệ thống

479 kênh hỏi đáp trên hệ thống thuế điện tử Etax (ngành thuế)... để hỗ trợ nhanh, trực tiếp tới từng vụ việc cụ thể, từng khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trong đó có nhóm thông tin hoạt động tích cực như: Hỏi đáp qua cổng thông tin điện tử tỉnh; phán ánh, kiến nghị của Sở Thông tin – Truyền thông, Tổng đài Trung tâm hành chính công tỉnh; và gần đây là Tổng đài tư vấn về phòng chống dịch COVID-19.

3. Thực hiện nội dung công việc theo Danh mục dịch vụ sự nghiệp công, trọng tâm là góp ý, phản biện các đề án, dự án, kế hoạch quan trọng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của các Sở, ngành, địa phương

- Theo dõi, góp ý hoàn thiện Đề tài, Đề án, Dự án theo yêu cầu của các Sở, ngành, địa phương: (1) Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết, Quyết định theo đề nghị của các sở, ngành; (2) góp ý vào các kế hoạch, quy định gửi các sở, ngành; (3) góp ý, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Góp ý, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương... thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (4) Hoàn thành các báo cáo tham luận phục vụ Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm khoa học của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và các Cơ quan, Viện, Trường Đại học - Trung ương tổ chức.

- Nghiên cứu, rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ đã tham mưu tỉnh ban hành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp. Trong đó Viện đề xuất bãi bỏ một số quyết định, nghị quyết về chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh và lĩnh vực đầu tư xây dựng trường đại học công lập và bệnh viện công lập tuyến trung ương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

- Hoàn thành báo cáo chuyên đề phục vụ Đề án trình BCH Trung ương, theo yêu cầu của Công văn 1555-CV/BKTTW ngày 14/3/2022 của Ban Kinh tế Trung ương.

- Hoàn thành báo cáo nghiên cứu chuyên đề “Chất lượng quản trị, tăng trưởng năm 2021-2022 và đổi mới tư duy phát triển trong giai đoạn mới” phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Báo cáo đi sâu vào phân tích của chính quyền tỉnh với kết quả đã đạt được tăng trưởng trong năm 2021-2022 và rút ra những bài học thể hiện tư duy mới, cách làm sâu sát thực

tiền, nhằm tạo hình ảnh phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh và thúc đẩy, nâng cao trình độ phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh về mọi mặt và nâng cao đời sống nhân dân. Kết hợp cách làm tuân thủ thể chế đi đôi với chiến lược khác biệt và hành động đúng lúc, kỳ vọng vào nỗ lực của đội ngũ cán bộ đáp ứng được trong bối cảnh phát triển mới.

- Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Viện xây dựng Đề án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện để phù hợp với tình hình thực tế và tạo tiền đề xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công; xin ý kiến Sở Xây dựng, Sở Tư pháp tham gia dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện. Báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, chủ trương của tỉnh về xây dựng phương án tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Viện xây dựng phương án tài chính thực hiện cơ chế tự chủ, giai đoạn 2022-2025 đề nghị sở Tài chính thẩm định, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng mềm, thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

(1) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ GDĐT tỉnh Bắc Ninh cho hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. Nội dung tập huấn tập trung phân tích các chỉ số quản trị địa phương thuộc lĩnh vực của ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2021; Thông báo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2021 và chuyên đề về xây dựng văn hóa tổ chức để cải cách bền vững, xây dựng ngành giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

(2) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý An toàn thực phẩm; Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND huyện Tiên Du... tổ chức 03 cuộc tập huấn về cải cách hành chính, phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

(3) Phối hợp với UBND các huyện Yên Phong và Gia Bình tổ chức 03 cuộc tập huấn chuyên đề về phát triển kinh tế và đô thị trên 200 cán bộ huyện Yên Phong có tập đoàn lớn như Samsung, gần 400 cán bộ huyện Gia Bình nơi có dự án mới về du lịch – đô thị; chuyên đề “Giáo dục: Con đường tìm và tìm được ý nghĩa cuộc sống” cho gần 400 giáo viên huyện Gia Bình chào đón năm học mới 2022-2023.

(4) Phối hợp với Sở Giao Thông Vận tải tỉnh tổ chức Hội nghị cải cách hành chính, kết hợp tập huấn với chủ đề “Nâng cao chất lượng quản trị, kiến tạo không gian phát triển mới” cho hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải của tỉnh.

5. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao Nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện chủ trương, chính sách mới của Chính phủ và đề xuất định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội

- Viện đã ban hành công văn gửi các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ chính và 05 điểm trọng tâm cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Chỉ thị số 02 của Chủ tịch năm 2022 đã thể hiện sự đầy đủ, tinh thần mạnh mẽ, quyết tâm rất lớn của Lãnh đạo tỉnh nhằm tạo chuyển động hệ thống ở cấp Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tới cấp cơ sở theo tinh thần hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, vượt qua khó khăn của đại dịch, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Hoàn thành báo cáo chuyên đề: Bắc Ninh – 25 năm hành trình và không gian cất cánh thiết thực chào mừng 190 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh. Báo cáo đã phân tích cụ thể những thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đạt được sau 25 năm tái lập; điều kiện phát triển cho thấy tỉnh Bắc

Ninh có thời cơ chuyển đổi “đẳng cấp phát triển” và chuyển đổi “giá trị xã hội” thích ứng với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị, công nghiệp công nghệ cao và thúc đẩy tích hợp các yếu tố đó tạo sức bật cho giai đoạn mới. Báo cáo cũng đưa ra quan điểm về chiến lược phát triển mới cho tỉnh trong tiến trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo được xây dựng trở thành luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa ra những định hướng, quyết sách phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới hiện nay.

- Tổng hợp, hoàn thiện hướng dẫn các doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn bao gồm các nội dung: (1) Bối cảnh Kinh tế thế giới và các vấn đề toàn cầu; (2) Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu phát triển doanh nghiệp; (3) Tổng quan Kinh tế tuần hoàn; (4) Tư duy thiết kế phát triển sản phẩm và dịch vụ bền vững; (5) Mô hình kinh doanh tuần hoàn chuyển đổi Kinh tế tuần hoàn; (6) Hệ sinh thái Kinh tế tuần hoàn và kết nối nguồn lực; (7) Xây dựng kế hoạch triển khai.

- Hoàn thành báo cáo đánh giá hoạt động tổ chức FNF làm căn cứ cho UBND tỉnh gia hạn, sửa đổi Giấy Đăng ký của tổ chức FNF tại Bắc Ninh.

- Hoàn thành báo cáo phân tích Chỉ số PCI tỉnh Bắc Ninh năm 2021: Ngày 27/4/2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, điểm Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh đạt 69,45 điểm (tăng 2,71 điểm so với năm 2020), thứ bậc trên toàn quốc của tỉnh Bắc Ninh đạt 7/63 (tăng 3 bậc so với năm 2020) và đạt mức xếp hạng Tốt.

- Thực hiện báo cáo UBND tỉnh kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và các chỉ số về chất lượng điều hành gắn với thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển, giải quyết khó khăn vướng mắc doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, xây dựng và phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh để hoàn thiện, thống nhất dự thảo khung tiêu chí Bộ chỉ số đánh giá công tác CCHC để làm căn cứ cho UBND cấp huyện sử dụng, ban hành, đánh giá, xếp hạng công tác cải

cách hành chính đối với Phòng, ban chuyên môn và cấp xã. Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh ban hành công văn số 1977/UBND-KTTH về Khung tiêu chí đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính đối với các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn. Đây là tiền đề quan trọng để UBND các huyện tham khảo, ban hành bộ chỉ số đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính đối với các phòng chuyên môn và cấp xã phù hợp với đặc trưng cả từng huyện/thị xã/thành phố giúp nâng cao, cải thiện mức độ hài lòng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thực hiện đúng tiến độ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyên đề năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại công văn số 2193/UBND-KTTH ngày 21/7/2021 với các đề tài: (1) Đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022; (2) Đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công năm 2022; (3) Đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2022; (4) Điều tra, khảo sát và công bố chỉ số DDCI tỉnh Bắc Ninh năm 2022; (5) Đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh năm 2022; (6) Đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh năm 2022; (7) Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; (8) Giải pháp tích hợp các yếu tố nền tảng và duy trì bền vững chất lượng điều hành và quản trị địa phương đến năm 2025 và định hướng 2030; (9) Nghiên cứu các biến đổi xã hội hướng tới xây dựng hệ giá trị thích ứng với mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; (10) Marketing và đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn phát triển mới; (11) Nhận diện những nhân tố “bất lợi thế so sánh” và ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của tỉnh Bắc Ninh và các giải pháp khắc phục trong giai đoạn phát triển mới; (12) Xác định các chu kỳ tăng trưởng và thu ngân sách tỉnh Bắc Ninh 25 năm qua và những dự báo thời cơ, thách thức, phát huy lợi thế đưa Bắc Ninh vào chu kỳ tăng trưởng mới; (13) Giải pháp phát triển vùng phía Nam sông Đuống thành cực tăng trưởng mới, nâng cao thu nhập người dân hướng tới tỉnh Bắc Ninh phát triển toàn diện; (14) Nâng cao năng lực, phẩm chất, kỹ năng, thái độ của đội ngũ công chức, viên chức tỉnh

theo hướng chuyên nghiệp, thích ứng với mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; (15) Đánh giá tác động phát triển công nghiệp tới dịch vụ; đô thị tới nông thôn, quản lý quá trình đô thị hóa tỉnh Bắc Ninh theo hướng bền vững; (16) Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh theo hướng hiện đại, hình thành trung tâm nghiên cứu, triển khai, phát triển cụm ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; (17) Nguyên lý tổ chức không gian ngầm và ứng dụng trong quy hoạch, thiết kế đô thị, xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Tổ chức Hội thảo, hội nghị

- Phối hợp với Hiệp hội DNNVV tổ chức Hội thảo về định hướng phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Viện đã có bài trình bày quan trọng về hệ thống các chính sách và quá trình thực hiện đối với DNNVV, những khó khăn, vướng mắc và cách thức rà soát, đổi mới, xây dựng chính sách hỗ trợ DNNVV.

- Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Viện đã phối hợp sở Kế hoạch & Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và HTX năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Zoom tại 42 doanh nghiệp, với mục đích nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và động viên, khen thưởng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Sáng 23/4, Hội nghị đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp FDI được tổ chức quy mô lớn và trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc với chủ đề “Cùng khát vọng, đồng hành, phát triển”. Tham dự Hội nghị, các doanh nghiệp FDI đã có 37 ý kiến cả trực tiếp và bằng văn bản gửi tới lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương liên quan, tập trung đến các vấn đề: Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19; Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho người lao hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà; Kết nối, hỗ trợ để doanh nghiệp đảm bảo nguồn lao động; Công tác mặt bằng mở rộng nhà xưởng; Các thủ tục liên quan đến chính sách thuế, môi trường,...

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh tiếp tục đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp trong nước, Hợp tác xã trên địa bàn. Hội nghị đã ghi nhận 17 lượt ý kiến trao đổi trực tiếp của đại diện các doanh nghiệp, HTX và hơn 60 câu hỏi bằng văn bản gửi đến, tập trung vào 6 nhóm vấn đề: Môi trường, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tích tụ đất đai và tiêu thụ sản phẩm; Phòng cháy chữa cháy; Thủ tục đầu tư và chính sách thuế; Hạ tầng Khu công nghiệp và giao thông.

- Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện Nghị quyết 02 ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã chủ động xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo và phối các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan, các chuyên gia, nhà khoa học Trung ương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thảo.

Sáng ngày, 30/8/2022, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc – thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh phối hợp với Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam UNDP; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện FNF của CHLB Đức tổ chức hội thảo theo hình thức trực tuyến tới 08 điểm cầu là UBND các huyện, thành phố với chủ đề “Cải thiện các Chỉ số điều hành, quản trị địa phương (PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX, DTI) tỉnh Bắc Ninh năm 2022”. Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đậu Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); đại diện Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF); đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo diễn ra với mục đích nhằm phân tích xu hướng biến động và nhận diện điểm nghẽn trong cải thiện các Chỉ số điều hành, quản trị địa phương tỉnh Bắc Ninh đồng thời đề xuất các giải pháp giải pháp tốt nhất tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với Sở Tài chính tỉnh tổ chức tọa đàm “Vai trò của Sở Tài chính trong thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”. Qua đó nhằm cải thiện và thúc đẩy công tác cải cách hành chính trên địa bàn và cắt giảm thủ tục hành chính của Sở Tài chính.

- Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, trên cơ sở thực tiễn Viện xây dựng dự thảo báo cáo định hướng và giải pháp nâng cao năng suất lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025. Ngày 18/7/2022, Viện tiếp đoàn công tác Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương do TS. Lê Xuân Bá – Nguyên viện trưởng, làm trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn về khảo sát thực tiễn tại Bắc Ninh. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn vừa qua và nhận định khó khăn thách thức, dự báo xu hướng phát triển của cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng trong gian đoạn phát triển mới; đồng thời đưa ra những đánh giá kết quả, giải pháp, chính sách thúc đẩy năng suất lao động và lộ trình phát triển trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững.

- Ngày 11/8/2022, Viện phối hợp với Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Toạ đàm Nghiên cứu thực trạng đổi mới, sáng tạo tại doanh nghiệp. Tham dự Toạ đàm có đại diện các đơn vị có liên quan: sở Khoa học và Công nghệ, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, nhằm khảo sát và đo lường việc triển khai đổi mới sáng tạo tại địa phương, phục vụ cho đề tài nghiên cứu về Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, các vấn đề xoay quanh cơ chế, chính sách Quản lý nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

- Phối hợp với Trung tâm Khoa học và Xã hội Nhân văn – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm nghiên cứu phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới. Tọa đàm đã trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, thực trạng phát triển kinh tế tư nhân của 2 tỉnh Bắc Ninh và Nghệ An, cho thấy vai trò của phát triển kinh tế tư nhân. Từ đó để có những định hướng, chính sách cho kinh tế tư nhân phát triển góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, viên chức người lao động thuộc Viện thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Sở Y tế tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

2. Tiếp tục triển khai hoạt động của kênh Zalo Official Account “Tổ phản nhanh ứng nhanh ba nhất tỉnh Bắc Ninh” và Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, phân tích, tổng hợp, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc kéo dài nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, ...

3. Tiếp tục triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đã đề ra.

4. Tiếp tục thực hiện triển khai đo lường Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2022

Trên đây là báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội, trân trọng báo cáo để quý cơ quan tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Lãnh đạo Viện;
- Lưu: VT, CVP.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Đình Nam Thắng